



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๗
ที่ ศธ ๐๒๐๕/ ๑๙๒๖๕ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ทูตสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS) ร่วมกับ Ministry of External Affairs of India และสถาบันต่างๆ ในสาธารณรัฐอินเดีย จะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ หลักสูตร ณ สาธารณรัฐอินเดีย โดยรัฐบาลอินเดียจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๕ ปี และมีความรู้ภาษาอังกฤษดี โดยจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ชุด DIFA TES หรือ TOEFL IELTS ที่เทียบเท่าเกณฑ์วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Common European Framework of Reference (CEFR) อย่างน้อยระดับ B1 สำหรับทุนฝึกอบรม และอย่างน้อยระดับ B2 สำหรับทุนศึกษาระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ผลการทดสอบดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่เข้ารับการทดสอบ รายละเอียดปรากฏในเว็บไซต์ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่ www.tica.thaigov.net หัวข้อ “ทูตสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)”

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านเผยแพร่ทูตสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ โดยผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ข้างต้น และจะต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดเพื่อเสนอชื่อให้สมัครรับทุนในหลักสูตรที่ตนสนใจเพียงคนละ ๑ หลักสูตรเท่านั้น รวมทั้งจะต้องจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน และใบสมัครทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ) พร้อมสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในวันปิดรับสมัครที่ระบุอยู่บนเว็บไซต์ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อผู้สมัครได้รับการสนับสนุนจากสังกัดให้สมัครทุนได้ ผู้สมัครจะต้องจัดทำใบสมัครออนไลน์ก่อน โดยสามารถเลือกสถาบัน และหลักสูตรที่ต้องการสมัครได้ที่ www.itecgoi.in โดยเลือก “CP Secretariat” เมื่อเริ่มจัดทำใบสมัครออนไลน์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางวัฒนาพร ระงับทุกข์)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขที่ 16A960
วันที่ 19 ธ.ค. 2560
ผู้รับทราบ
ผู้ส่ง
วันที่ 18 ธ.ค. 2560

(๑.๐๑)